
   

 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวัดไทรย์ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
วันพุธที ่13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวัดไทรย์ 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ  -สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

นายชูชาติ 
นายภิญโญ 
นายสยาม   
นายสายชล 
นายสังวาลย์ 
นายสอน 
นายเชาว์ 
นายทวิตย์ 
นายสมเกียรติ 
จ.ส.อ.ชัยณรงค์ 
นายเชาว์ 
นายแทน 
นางสาวประทิน   
นายบุญธรรม    
นายธงชัย    
นายจิรกิจ 
นางสาวอารีรัตน์ 
นางสาวปรานอม 
นายพล 
จ.ส.อ.วโิรจน ์
นายสมนึก   
นายสถิตย์ 
นายนิรันดร์ 
จ.ส.ต.นิเวศ 
นายสันติ 
นายสิทธิวัฒน์ 
นายจักรินทร์ 
นายกุณฑล    
นางลัดดา 
นายวิทยา    

นิลเนตร 
ตั้งมั่น 
คงพันธุ์ 
ภู่ทิพย์ 
ศรีพุฒตาล 
สุดจิตต 
ส าเภาน้อย 
มีเสือทอง 
พานทอง 
สุขแย้ม 
พูลศรี 
ชูพินิจ 
เทียนขาว 
เอ่ียมอ่อน 
เอ่ียมอ่อน 
หัตถ ี
จารุจิตธนากุล 
วงษ์จันทร์ 
เขม้นดี 
จันทร์จ าลอง 
พุ่มเงิน 
สุขเกษม 
เกตุเขียว 
ชลารักษ์ 
ชูไกรลาส 
สามเพชรเจริญ 
ธูปบูชา 
วัดตูม  
สิทธิการ 
จันทร์อู่ 

ประธานสภา อบต.วัดไทรย์ 
รองประธานสภา อบต.วัดไทรย์ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15 
เลขานุการสภา อบต.วัดไทรย์ 

ชูชาติ   นิลเนตร 
ภิญโญ   ตั้งมั่น 
สยาม   คงพันธุ์ 
สายชล  ภู่ทิพย์ 
สังวาลย์   ศรีพุฒตาล 
สอน   สุดจิตต 
เชาว์   ส าเภาน้อย 
ทวิตย์   มีเสือทอง 
สมเกียรติ   พานทอง 
ชัยณรงค์   สุขแย้ม 
เชาว์   พูลศรี 
แทน   ชูพินิจ 
ประทิน  เทียนขาว 
บุญธรรม   เอ่ียมอ่อน 
ธงชัย   เอี่ยมอ่อน 
จิรกิจ  หัตถ ี
อารีรัตน์   จารุจิตธนากุล 
ปรานอม   วงษ์จันทร์ 
พล   เขม้นดี 
วิโรจน์  จันทร์จ าลอง 
สมนึก   พุ่มเงิน 
สถิตย์  สุขเกษม 
นิรันดร์   เกตุเขียว 
นิเวศ   ชลารักษ์ 
สันติ   ชูไกรลาส 
สิทธิวัฒน์  สามเพชรเจริญ 
จักรินทร์   ธูปบูชา 
กุณฑล  วัดตูม 
ลัดดา   สิทธิการ 
วิทยา   จันทร์อู่ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

นางเฉลา   
นายชาญชัย 
ร.ต.ต.พงษ์สุทธิ์ 
นายชญาณัตถพล 
นางสาวมานิตา 
นายอ านวย 
นางสาวทวีวรรณ 
นางสาววิลาสิน ี

ผกาแก้ว 
อรัญนะภูมิ 
โมราสุข 
เอกอินทร์ 
ยังฉิม 
นนท์ธีระคุณา 
สุจริต 
ดาวสุข 

นายก  อบต.วัดไทรย์ 
รองนายก อบต.วัดไทรย์ 
รองนายก อบต.วัดไทรย์ 
เลขานุการนายก อบต.วัดไทรย์ 
หัวหน้าส านักปลัด 
ผอ.กองช่าง 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

เฉลา  ผกาแก้ว 
ชาญชัย  อรัญนะภูมิ 
พงษ์สุทธิ์   โมราสุข 
ชญาณัตถพล  เอกอินทร์ 
มานิตา   ยังฉิม 
อ านวย   นนท์ธีระคุณา 
ทวีวรรณ   สุจริต 
วิลาสินี   ดาวสุข 

   
ผู้มาประชุม 29 คน 
ผู้ไม่มาประชุม - คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม 8 คน 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 

นายวิทยา จันทร์อู่ 
เลขานุการสภาฯ 
 
นายชูชาติ นิลเนตร 
ประธานสภาฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 
 
 

วันนี้เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562    
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวัดไทรย์ ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม 29 ท่าน ครบองค์
ประชุม เชิญทุกท่านท าความเคารพท่านประธานครับ 

ท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่าน วันนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวัดไทรย์ สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 
 

เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
เรื่องของ จ.ส.ต.นิเวศ ชลารักษ์ สมาชิกหมู่ที่ 13 เสนอร่างข้อบัญญัติมา ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

ข้อกฎหมาย ผมจึงไม่ได้น าเข้าในวาระการประชุม จะให้เลขาฯคุยในวาระอ่ืนๆ 
 

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 เม่ือวันที่ 13 

กุมภาพันธ์ 2562 
มีท่านใดเสนออะไรไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ในระเบียบวาระที่ 2 2.1 

รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ผู้ใดเห็น
ด้วยโปรดยกมือครับ 

 

เห็นด้วย 28 เสียง 
ไม่เห็นด้วย - เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง 

 

กระทู้ถาม 
ไม่มี 

 

เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2562 

รายละเอียดปรากฏตามแนบท้าย 
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นางเฉลา ผกาแก้ว 
นายก อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายภิญโญ ตั้งมั่น 
สมาชิกสภาหมู่ 11 
 
นางเฉลา ผกาแก้ว 
นายก อบต. 
 
นายชูชาติ นิลเนตร 
ประธานสภาฯ 
นายทวิตย์ มีเสือทอง 
สมาชิกสภาหมู่ 4 
นายชูชาติ นิลเนตร 
ประธานสภาฯ 
นายกุณฑล วัดตูม 
สมาชิกหมู่ท่ี 15 
 
นายชูชาติ นิลเนตร 
ประธานสภาฯ 
 

เสนอโดย : นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวัดไทรย์ 
เชิญนายกครับ 
เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลวัดไทรย์ ดิฉันนางเฉลา ผกาแก้ว 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวัดไทรย์ ขอเสนอเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2562 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลวัดไทรย์ได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2561 ไปแล้วนั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนต าบลวัดไทรย์มีความจ าเป็นในการเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง แผนงาน
โครงการในแผนพัฒ นาท้ องถิ่นสี่ ปี  (พ .ศ . 2561 - 2564 ) โดยอาศัยอ านาจตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 4 ข้อ 22 จึงได้จัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2562 เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบั นตาม
หน้าที่และอ านาจ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือ
น าไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามระเบียบ
กฎหมายต่อไป รายระเอียดปรากฏตามแนบท้ายที่เสนอไปแล้ว ให้ไปที่ราบละเอียดโครงการพัฒนา บัญชี
โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนพูนดินคันประคองทุ่งน้ าตก ตั้งแต่บริเวณท้าย ทรบ.

หมู่ที่ 11 ถึงหมู่บ้านฟิชชิ่งปาร์ค หมู่ที่ 13 งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 7,400,000 บาท 
โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ าบริเวณปั๊มนายเกรียงศักดิ์     

มีเสือทอง หมู่ที่ 4 ถึงเหมืองตากลีบ หมู่ที่ 3 งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 4,150,000 บาท 
โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.หมู่ที่ 11  สายบ้านนาง

จันทร์ พุทรา งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 509,000 บาท 
ในช่องตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้แค่ระยะทางที่เพ่ิมขึ้นของถนน เหมือนจะคัดลอกกันมา จะ

วางท่ออะไรก็ได้ถนน ความจริงต้องมีทั้งสองอย่าง ถ้ามีถนนอย่างเดียวได้ระยะทาง แต่ถ้ามีท่อด้วยต้องมี
สองอย่าง ต้องเอาไปแก้ไข 

ในตัวชี้วัดจะให้เจ้าหน้าที่ไปแก้ไขให้ 
โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกคันคลองโพธิ์ จากโค้งส านักสงฆ์เนินโพธิ์ถึง

บริเวณนานายนิยม หมู่ที่ 3, 6, 7, 11 งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 269,000 บาท 
 เชิญคุณทวิตย์ครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายทวิตย์ มีเสือทอง สมาชิกหมู่ที่ 4 นายกจะเสนอโครงการ

เข้าไปแล้วอภิปรายที่หลังหรือจะอภิปรายตั้งแต่นายกเสนอมาเลย 
 ผมจะให้เสนอที่เดียวแล้วมาตอบค าถามทีหลัง เชิญคุณกุณฑลครับ 
 
เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายกุณฑล วัดตูม สมาชิกหมู่ที่ 15  เนื่องจากเราได้รับ

แผนพัฒนามาทุกคนแล้ว สภาส่งให้ก่อนล่วงหน้าตามก าหนดแล้ว ทุกคนต้องอ่านดูแล้วครับว่าหมู่ใครได้
อะไร หมู่ไหนสงสัยอะไรก็สอบถาม นายกก็ไว้รอตอบสุดท้ายครั้งเดียวก็ได้ เอาแบบนี้ดีกว่าครับ 

เอาแบบนี้ครับ เรียงล าดับจากหน้าไปหลังทีเดียวนะครับ ให้นายกอภิปรายให้หมดก่อน 
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นายกุณฑล วัดตูม 
สมาชิกหมู่ท่ี 15 
 
นายชูชาติ นิลเนตร 
ประธานสภาฯ 
นายทวิตย์ มีเสือทอง 
สมาชิกสภาหมู่ 4 
 
นายชูชาติ นิลเนตร 
ประธานสภาฯ 
นายทวิตย์ มีเสือทอง 
สมาชิกสภาหมู่ 4 
นายชูชาติ นิลเนตร 
ประธานสภาฯ 
นางเฉลา ผกาแก้ว 
นายก อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกมีหน้าที่ตอบ ไม่มีหน้าที่อภิปราย เริ่มจากหน้า 1 ไม่มี หน้า 2 หน้า 3 ทุกคนต้องดูมาแล้ว
ครับ ผมก็ต้องดูว่าของผมหน้าอะไร เรื่องอะไร พอถึงหน้าของผม ผมก็ลุกขึ้นมาถาม นายกก็มีหน้าที่จด
แล้วมาตอบ 

 ตามนั้นนะครับ 
 
ถ้าอย่างนั้นที่นายกถามถึงข้อที่ 4 แล้ว ที่ท่านกุณฑลเสนอมาแบบนี้ก็ตามนี้ ไม่มีอะไรมากมาย

ครับ เพียงแต่ว่าบางทีใส่รายละเอียดนิดหน่อย ดีไหมครับ อย่างท่านกุณฑลคือผมสงสัยข้อไหนที่นายก
เสนอมาจะได้ตอบได้เลย แก้ไขไปตามนี้ เอาตามนั้น ผมจะเอาข้อนี้เลย 

ตามนั้นนะครับ 
 
โครงการคลองโพธิ์นานายนิยม รายละเอียดไม่มีดิน มีไหมครับดินสูงเท่าไร ไม่มีนะครับ 
 
เดี๋ยวพ่ีทวิตย์ ผมให้นายกอ่านให้เสร็จก่อน ค่อยซักถามอีกที ข้อนี้เขายังอ่านไม่หมดเลย คือให้

นายกอ่านโครงการให้หมดก่อน คนไหนที่เตรียมไว้ก็จดไว้เป็นข้อไป เชิญนายกต่อเลยครับ 
โครงการที่ 5 โครงการก่อสร้างถนนพูนดินลงหินคลุกหมู่ที่ 8 (ต่อจากโครงการเดิม) ท่อระบายน้ า

พร้อมบ่อพัก งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 2,500,000 บาท 
โครงการที่ 6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บริเวณคลองมะตูม งบประมาณปี พ.ศ. 2563 

ตั้งไว้ 760,000 บาท 
โครงการที่ 7 โครงการซ่อมแซมคันประคองดินคลองโพธิ์บริเวณวังหิน หมู่ที่  12งบประมาณปี 

พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 790,000 บาท 
โครงการที่  8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ า ซอย AIS แยก ซ.2           

นางนิสภรณ์ ธ ารงค์วัฒนกุล งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 500,000 บาท 
โครงการที่ 9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ าพร้อมถนน บ้านนางนันทนา 

สมาธิมงคล (ป้าทา) หมู่ที่ 4 งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 320,000 บาท 
ยุทธศาสตร์การศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
โครงการที่  1 โครงการปรับปรุงพ้ืนที่สนามกีฬาพร้อมหลังคาหมู่บ้านไอซ์แลนด์ หมู่ที่  10 

งบประมาณปี พ.ศ. 2563 ตั้งไว้ 1,500,000 บาท 
โครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงสวนย่อม หมู่ที่ 15 เฟสบน งบประมาณปี พ.ศ. 2563 ตั้งไว้ 

150,000 บาท 
โครงการที่ 3 โครงการปรับปรุงสนามเปตอง หมู่ที่ 15 เฟสบน งบประมาณปี พ.ศ. 2563 ตั้งไว้ 

150,000 บาท 
โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม หมู่ที่ 6 หมู่บ้าน

ไอซ์แลนด์ 4 งบประมาณปี พ.ศ. 2563 ตั้งไว้ 1,500,000 บาท 
โครงการที่ 5 โครงการติดตั้งโครงเหล็กพร้อมตาข่ายและไฟฟ้าแสงสว่างศาลาอเนกประสงค์     

หมู่ที่ 9 หมู่บ้านแคลิฟอร์เนีย งบประมาณปี พ.ศ. 2563 ตั้งไว้ 500,000 บาท 
ยุทธศาสตร์เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ 14 บริเวณแยก

หมู่บ้านเอ้ืออาทร ต่อเนื่องโครงการเดิม เชื่อมต่อถนนผังเมืองสาย ง (พรหมนิมิต) งบประมาณปี พ.ศ. 
2562 ตั้งไว้ 3,980,000 บาท 

โครงการที่ 2 โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 2 ซอยเจริญสุข งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 
600,000 บาท 
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โครงการที่ 3 โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 5 ซอย AIS ซ.1 บ้านนางนิสภรณ์ ธ ารงค์วัฒนกุล 
งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 320,000 บาท 

โครงการที่ 4 โครงการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ า ภายในหมู่ที่ 14 งบประมาณปี พ.ศ. 2562 – 
2564 ตั้งไว้ปีละ 200,000 บาท 

โครงการที่ 5 โครงการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ า ภายในหมู่ที่ 15 (เฟสล่าง) งบประมาณปี พ.ศ. 
2562 – 2564 ตั้งไว้ปีละ 200,000 บาท 

โครงการที่ 6 โครงการติดตั้งราวกันตกถนน (Guard Rail) หมู่ที่ 11 งบประมาณปี พ.ศ. 2562 
ตั้งไว้ 329,000 บาท 

โครงการที่ 7 โครงการติดตั้งราวกันตกถนน (Guard Rail) หมู่ที่ 12 งบประมาณปี พ.ศ. 2562 
ตั้งไว้ 300,000 บาท 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 

โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างดาด คสล.หมู่ที่ 3 งบประมาณปี พ.ศ. 2563 ตั้งไว้ 3,272,000 
บาท 

ยุทธศาสตร์การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

โครงการที่ 1 โครงการแว่นตาส าหรับผู้มีปัญหาทางสายตาภายในต าบลวัดไทรย์ งบประมาณปี 
พ.ศ. 2562 – 2564 ตั้งไว้ปีละ 500,000 บาท 

โครงการที่ 2 โครงการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุและผู้พิการทางการเคลื่อนไหวภายในต าบล
วัดไทรย์ งบประมาณปี พ.ศ. 2562 – 2564 ตั้งไว้ปีละ 500,000 บาท 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการที่ 1 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 ซอย AIS ถึงหน้าบ้านนางนิสภรณ์ ธ ารงวัฒนกุล 

งบประมาณปี พ.ศ. 2563 ตั้งไว้ 150,000 บาท 
โครงการที่ 2 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 ซอยยางใหญ่ งบประมาณปี พ.ศ. 2563 ตั้งไว้ 

200,000 บาท 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา อยู่ในแบบ 

ผ.05 
โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหมู่บ้าน

ประเสริฐแลนด์ – บ้านศรีไทรทอง – บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 13 ถึงเขตติดต่อเทศบาลนครนครสวรรค์       
หมู่ที่ 14 งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 1,964,000 บาท 

โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11, 12 เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 ต าบล
บ้านแก่ง อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ งบประมาณปี พ.ศ. 2562 – 2563 ตั้งไว้ปีละ 10,000,000 บาท 

โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าต่ า หมู่ที่ 7 งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 
500,000 บาท ก่อสร้างถนน คสล.ระยะทาง 1,000 เมตร 

ช่วงที่ 1 ระยะทาง 200 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด จ านวน 1 ป้าย งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 500,000 บาท 

ช่วงที่ 2 ระยะทาง 400 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด จ านวน 1 ป้าย งบประมาณปี พ.ศ. 2563 ตั้งไว้ 1,000,000 บาท 

ช่วงที่ 3 ระยะทาง 400 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 
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เมตร หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด จ านวน 1 ป้าย งบประมาณปี พ.ศ. 2564 ตั้งไว้ 1,000,000 บาท 

บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1/2562 
1. จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี แบบอัด

ท้าย จ านวน 2 คัน แผนงานเคหะและชุมชน หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน งบประมาณปี พ.ศ. 2563 ตั้งไว้ 4,800,000 บาท 

2. จัดซื้อรถดูดสิ่งโสโครกล้างท่อระบายน้ า จ านวน 1 คัน แผนงานเคหะและชุมชน หมวด
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 
งบประมาณปี พ.ศ. 2563 ตั้งไว้ 19,000,000 บาท 

3. จัดซื้อเลื่อยยนต์ จ านวน 2 เครื่อง แผนงานรักษาความสงบภายใน หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน งบประมาณปี พ.ศ. 2562 
ตั้งไว้ 30,000 บาท 

4. จัดซื้อเตน็ท์ผ้าใบ จ านวน 2 หลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน งบประมาณปี พ.ศ. 2563 ตั้งไว้ 
40,000 บาท 

5. จัดซื้อเทปวัดระยะแบบล้อ จ านวน 1 อัน แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน งบประมาณปี พ.ศ. 2563 
ตั้งไว้ 10,000 บาท 

6. จัดซื้อเทปวัดระยะทาง ความยาว 30 เมตร จ านวน 1 อัน แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวด
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 
งบประมาณปี พ.ศ. 2563 ตั้งไว้ 10,000 บาท 

7. จัดซื้อแท็บเล็ต จ านวน 2 เครื่อง แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน งบประมาณปี พ.ศ. 2563 ตั้งไว้ 
40,000 บาท 

8. จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 4 เครื่อง แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวด
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 
งบประมาณปี พ.ศ. 2563 ตั้งไว้ 60,000 บาท 

ทั้งหมดนี้เอกสารจะอยู่ที่ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว มีข้อซักถามอะไรเชิญค่ะ 
มีสมาชิกท่านใดซักถามตรงไหนเชิญนะครับ เชิญคุณทวิตย์ครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายทวิตย์ มีเสือทอง สมาชิกหมู่ท่ี 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการที่ 4 

โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกคันคลองโพธิ์ จากโค้งส านักสงฆ์เนินโพธิ์ถึงบริเวณนานายนิยม หมู่ที่ 
3, 6, 7, 11 รายละเอียดไม่ได้ลงไว้ว่าดินสูงเท่าไร จะลงไหมครับ 

โครงการที่ 9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ าพร้อมถนนบ้านนางนันทนา 
สมาธิมงคล (ป้าทา) หมู่ที่ 4 จริงๆ แล้วชื่อนันทานะครับ ในรายละเอียด ขนาดกว้างไม่มี มีแต่ขนาดท่อ 
ขนาดกว้างของถนนใส่ 4 เมตรลงไปด้วย 

ยุทธศาสตร์เสริมสร้างสังคมเข้มแข็งแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการที่ 2 โครงการ
วางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 2 ซอยเจริญสุข รายละเอียดไม่มีบ่อพัก โครงการที่ 3 โครงการวางท่อระบายน้ า 
หมู่ที่ 5 ซอย AIS ซ.1 บ้านนางนิสภรณ์ ธ ารงวัฒนกุล จริงๆ แล้วไม่ใช่บ้านนางนิสภรณ์ ธ ารงวัฒนกุล 
ต้องใส่เป็นบ้านนางสมใจ 
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นายชูชาติ นิลเนตร 
ประธานสภาฯ 
นายสิทธิวัฒน์ สามเพชรเจริญ 
สมาชิกสภาหมู่ 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายชูชาติ นิลเนตร 
ประธานสภาฯ 
นายจิรกิจ หัตถี 
สมาชิกสภาหมู่ 8 
 
 
นายชูชาติ นิลเนตร 
ประธานสภาฯ 
นายกุณฑล วัดตูม 
สมาชิกหมู่ท่ี 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายชูชาติ นิลเนตร 
ประธานสภาฯ 
นายจักรินทร์ ธูปบูชา 
สมาชิกสภาหมู่ 14 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โครงการที่ 1 
โครงการก่อสร้างดาด คสล.หมู่ที่ 3 ผ่านมติมาแล้ว ขอติติงโครงการนี้ว่าไม่น่าท าดาด น่าจะวางท่อ ท า
เป็นช่วงๆ เพราะบางบ้านเขาไม่ต้องการตรงนี้  เขาต้องการท าถนน ผมมองประโยชน์ข้างหน้าจะได้
มากกว่ากันเยอะ ขอบคุณครับ 

 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหม เชิญคุณสิทธิวัฒน์ครับ 
 
เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายสิทธิวัฒน์ สามเพชรเจริญ สมาชิกหมู่ท่ี 14 
ยุทธศาสตร์เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการที่ 1 โครงการ

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ 14 บริเวณแยกหมู่บ้านเอ้ืออาทร 2 ต่อเนื่อง
โครงการเดิม เชื่อมต่อถนนผังเมืองสาย ง (พรหมนิมิต) ค าถามที่ 1 บริเวณที่จะก่อสร้างเขียนในแผนว่า
บริเวณหมู่บ้านเอ้ืออาทร 2 เชื่อมต่อถนนสาย ง (พรหมนิมิต) ใช่บริเวณหมู่บ้านเอ้ืออาทร 1 ไหม ความ
น่าจะเป็นตรงหมู่บ้านเอื้ออาทร 1 ถึงถนนสาย ก ถ้าเป็นแยกท าไปแล้วนะครับ น่าจะเป็นข้างบ่อบ าบัดน้ า
เสียเอ้ืออาทร 1 ค าถามที่ 2 วางท่อระบายน้ าต้องรื้อของเก่าออกให้หมดเลย ทางขวามือฝั่งเอ้ืออาทร 1 
ใช่ไหมครับ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการที่ 1 
โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหมู่บ้านประเสริฐแลนด์ – บ้านศรี
ไทรทอง – บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 13 ถึงเขตติดต่อเทศบาลนครนครสวรรค์ หมู่ที่ 14 ปกติเป็นคอนกรีตอยู่
แล้วน ายางมาลาดยางจะสวยงามไหมครับ พ้ืนที่ตรงนั้นเป็นพ้ืนที่แอ่ง เวลาน้ าขึ้นจะเซาะขึ้นมา กลัวจะ
ช ารุด ท าไมไม่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กครับ 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญคุณจิรกิจครับ 
 
เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายจิรกิจ หัตถี สมาชิกหมู่ที่ 8 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการที่ 5 

โครงการก่อสร้างถนนพูนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 8 (ต่อจากโครงการเดิม) ท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ลอยๆ 
ไม่รู้จากไหนไปถึงไหน ความละเอียดไม่พอ ช่วยลงอีกครับ ขอบคุณครับ 

มีสมาชิกท่านใดอีกไหมครับ เชิญท่านกุณฑลครับ 
 
เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายกุณฑล วัดตูม สมาชิกหมู่ที่  15  ผมว่าการอภิปราย

แผนพัฒนาเป็นเพียงแต่แผน รายละเอียดที่จะเจาะลึกกันมากๆ ควรจะใส่เมื่อลงข้อบัญญัติที่จะใช้เงินหรือ
จะลงงานท ากัน ตรงนั้นน่าจะระบุความละเอียดลงไปให้มากกว่านี้ ถ้าฝ่ายบริหารจะท างานตรงนี้ก็น าแผน
อันนี้มาใช้เลยแล้วลงรายละเอียดไป ผมถือว่าแผนนี้เป็นแผนที่ใช้ได้ สมบูรณ์แล้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านป่าต่ า หมู่ที่ 7 ท าเป็นช่วงได้ แต่ท่อระบายน้ าของหมู่บ้านการเคหะท าไม่ได้ ทั้งท่ีเรื่องนี้มีการเสนอมา
ห้าถึงหกปีแล้ว เคยเสนอเข้ามาก็อ้างนั่นนี่ จังหวัดไม่อนุมัติ เกินงบประมาณ ซื้อไม่ได้ ท าไม่ได้ แต่ถ้าฝ่าย
บริหารจะจัดแบบนี้ ถ้าจะท าแก้ปัญหาในคนหนึ่งพันหลังคาเรือนท าได้ไหม สมควรท าไหม น่าจะท าไหม 
ต้องท าไหม เท่านี้พอครับ ผมถามว่ามีบ้านคนเท่าไร ท าได้สามระยะ ระยะละหนึ่งล้านบาท แต่เคหะการ
ที่จะมาแบ่งแยกโดยใช้เงินงบประมาณ ผ่านก็ผ่านแล้ว แต่ใช้ไม่ได้เพราะจังหวัดไม่อนุมัติ ขอบคุณครับ 

เชิญคุณจักรินทร์ครับ 
 

เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมจักรินทร์ ธูปบูชา สมาชิกหมู่ที่ 14 
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นายชูชาติ นิลเนตร 
ประธานสภาฯ 
นายภิญโญ ตั้งมั่น 
สมาชิกสภาหมู่ 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายชูชาติ นิลเนตร 
ประธานสภาฯ 
จ.ส.ต.นิเวศ ชลารักษ์ 
สมาชิกสภาหมู่ 13 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
นายชูชาติ นิลเนตร 
 
 
นายสายชล   ภู่ทิพย์ 
สมาชิกสภาหมู่ 1 
 
 

ยุทธศาสตร์เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการที่ 1 โครงการ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ 14 บริเวณแยกหมู่บ้านเอ้ืออาทร 2 ต่อเนื่อง
โครงการเดิม เชื่อมต่อถนนผังเมืองสาย ง (พรหมนิมิต) ผมจะให้เพ่ิมตรงที่วางท่อเชื่อมต่อหมู่บ้านดรีม
แลนด์ วางท่อเชื่อมในส่วนของบ่อบ าบัดเอื้ออาทร 1 เข้ากับโครงการตรงนี้ด้วย ขอบคุณครับ 

เชิญคุณภิญโญครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายภิญโญ ตั้งมั่น สมาชิกหมู่ที่ 11 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการที่ 5 

โครงการก่อสร้างถนนพูนดินลงหินคลุกหมู่ที่ 8 (ต่อจากโครงการเดิม) ท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ที่ท่าน
จิรกิจถาม ขออภัยที่เอ่ยนาม ตรงนี้เป็นโครงการที่ต่อจากโครงการเดิม ผมตั้งข้อสังเกตเมื่อประชุม
คณะกรรมการว่าถนนกว้าง 3 เมตร มันแคบมาก ไม่มีไหล่ทาง วางท่อเสร็จก็ท าถนนหินคลุก ถนนสูงมาก 
ถนนเดิมรถวิ่งสวนทางกันไม่ได้อยู่แล้ว 4 เมตร อันที่ต่อไปท า 3 เมตร เพ่ือไปเชื่อมกับถนนสายประเสริฐ
แลนด์ ตรงบ้านผู้ใหญ่จิตรกร มันแคบไป ผลประโยชน์ ท าทั้งทีท าไมไม่ท า 4 เมตรเหมือนเดิม ตั้ง
ข้อสังเกตไว้ว่าได้แต่ระบายน้ า แต่ถนนได้แค่มอเตอร์ไซด์ อาจจะเป็นรถสามล้อพอได้ 

โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนพูนดินคันประคองทุ่งน้ าตก ตั้งแต่บริเวณท้าย ทรบ.
หมู่ที่ 11 ถึงหมู่บ้านฟิชชิ่งปาร์ค หมู่ที่ 13 ความกว้าง 4 เมตร ตรงนั้นอุปสรรคมากมาย คือมีสระสอง
ข้างทางที่ขุดตั้งแต่สมัยก่อน ท าถนนยังไงก็ทรุด ไม่มีไหล่ทางด้วย บางที่ได้สี่เมตร บางที่ ได้ห้าเมตร คลอง
นี้ไปตันตรงสามแยกป่าต่ า สามารถไปเชื่อมที่หมู่ 13 ได้ เพราะท าถนนรองรับไว้แล้ว พอสุดตรงคลองจะ
มีท่ออยู่ ผมไม่รู้ว่าจะท าท่อให้ใหญ่กว่านี้หรือจะท าสะพานข้าม อีกเรื่องหนึ่งคือหมู่ที่ 14 ขออภัยที่
พาดพิง วางท่อเป็นของฝั่งเอ้ืออาทร 1 ต่อจากโครงการเดิม แต่จะมีคอนโดมาใหม่ เพราะฉะนั้นน้ าตรงนี้
จะออกมาแล้วมีการเชื่อมกันไหมการเขียนแบบ วางท่อฝั่งเดียวหรือเชื่อมไป น่าจะวางสองฝั่งขอตั้ง
ข้อสังเกตไว้เท่านี้ ขอบคุณครับ 

เชิญคุณนิเวศครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผม จ.ส.ต.นิเวศ ชลารักษ์ สมาชิกหมู่ที่ 13  ขอฝากทางฝ่าย

บริหารว่าการที่ฝ่ายบริหารจะน าถนนไปลง ผมอยากจะให้ถามทางเจ้าของบ้านด้วย ผมเป็นตัวแทนของ
หมู่ที่ 13 กับคุณสันติ ผมบอกตรงๆ ว่าไม่อยากได้เลยถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อย่างที่ท่านหมู่ 
14 กล่าวเมื่อสักครู่ แอสฟัลท์ติกถ้าโดนน้ าแล้วล่อนเลย ตั้งแต่สามแยกร่มเย็นไปถึงหน้าตลาด เรามีแผน
ที่จะท าถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ าออกมาเชื่อมกับของ อบจ. แต่นายกบอกว่าเอาแผนของบของกรม
ส่งเสริมไว้เป็นยางแอสฟัลท์ติก ไม่อยากได้เลย ถ้าหากนายกถามพวกเราสักนิดก็คงไม่เอายางไปตรงนั้น 
ถึงแม้จะเป็นนโยบายของรัฐว่าจะต้องมีถนนแอสฟัลท์ติก เรามีถนนเยอะแยะไป กลางทุ่งที่ยังใช้เป็นถนน
หินคลุกอยู่ น่าจะเอาไปลงตรงนั้นได้ ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงได้ก็อยากจะเปลี่ยนแปลงเป็นแผนเดิม 

 

พักการประชุม 15 นาที 
 
ประชุมต่อนะครับ 
เชิญคุณสายชลครับ 
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสายชล ภู่ทิพย์ สมาชิกหมู่ที่ 1 ไม่ได้ท าแผนเพ่ิมเติมมา 

ตอนที่จะท าข้อบัญญัติ ขอฝากหมู่ 1 ไว้ด้วย ในแผนพัฒนามีอยู่แล้ว จะเป็นไฟฟ้าสาธารณะหรือวางท่อ
ตรงไหนก็มีอยู่ ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ 
นายชูชาติ นิลเนตร 
นางเฉลา ผกาแก้ว 
นายก อบต. 
 
 
 
 
 
นายชูชาติ นิลเนตร 
ประธานสภาฯ 
นายภิญโญ ตั้งมั่น 
สมาชิกสภาหมู่ 11 
 
 
 
 
นางเฉลา ผกาแก้ว 
นายก อบต. 
นายชูชาติ นิลเนตร 
ประธานสภาฯ 
นายชาญชัย อรัญนะภูมิ 
รองนายก อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายภิญโญ ตั้งมั่น 
สมาชิกสภาหมู่ 11 
 
 
นายชาญชัย อรัญนะภูมิ 
รองนายก อบต. 

เชิญนายกครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวัดไทรย์ ดิฉันนางเฉลา ผกาแก้ว นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลวัดไทรย์ ดิฉันขอตอบข้อซักถามและข้อเสนอแนะที่ท่านสมาชิกได้สอบถามผ่านทางสภา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  โครงการที่ 1 

โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนพูนดินคันประคองทุ่งน้ าตก ตั้งแต่บริเวณท้าย ทรบ.หมู่ที่ 11 ถึงหมู่บ้าน 
ฟิชชิ่งปาร์ค หมู่ที่ 13 ท่านสมาชิกภิญโญ ตั้งมั่น ได้พูดถึง ฝั่งขวาเราไม่ได้ท า ฝั่งซ้ายฝั่งเดียว เราท าเพ่ือ
แก้ไขปัญหาชุมชน น้ าท่วม และท าให้มีถนนสัญจรไปมาเชื่อมโยงกัน ได้ เป็นโครงการที่อยู่ในแผน 
คณะกรรมการแผนไม่ได้ท้วงติงอะไร แต่ท่านภิญโญอยากจะให้ท าในส่วนด้านหลังต่อจากป่าต่ าใช่ไหม 

เชิญคณุภิญโญครับ 
 
โครงการผมเป็นกังวลในเรื่องของผิวการจราจรแค่สี่เมตร ถมสูงมาก ไม่มีไหล่ทาง ผมเกรงว่าจะ

ป้องกันไม่ได้ส่วนหนึ่ง และสองตอนนั้นมีท าโครงการถนนลงหินคลุกเชื่อมกับป่าต่ าแล้วรถวิ่งไปถึง ผมไม่
ทราบว่าใครไปถม วางท่อ น่าจะเอารถดินวิ่งถม เอาท่อวางแล้วถมทับคลอง ถ้าท าตรงนั้นอาจจะวางท่อ
ใหญ่ๆ คงไม่พอ เพราะคลองกว้าง แต่ที่ผมไปดูคือเหลือท่อแค่ท่อเดียว ถ้าจะให้ไปเชื่อมฝั่งศรีมายก็ต้องมี
ท่อหรือสะพานข้ามไป ผมพูดถึงประโยชน์ของคนที่อยู่ป่าต่ าหรือเนินโพธิ์ เขาสามารถตัดไปได้เลย ออก
ทางนี้ได้ หรือคนทางศรีมายก็มาได้ และสามารถเข้าเชื่อมกับถนนเลี่ยงเมืองได้ 

จะให้ท่านรองชาญชัยอธิบาย ขออนุญาตท่านประธานค่ะ 
 
เชิญรองชาญชัยครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายชาญชัย อรัญนะภูมิ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล

วัดไทรย์ ขอตอบข้อสอบถามของท่านภิญโญสองข้อ เรื่องถนนจาก ทรบ.ไปฟิชชิ่งปาร์ค ครั้งที่ แล้วเราขอ
โครงการของ อบจ. ขุดลอก ไม่มีค่าขนย้าย ขุดตามสภาพ ขุดเพ่ือระบายน้ า เราถึงต้องท าโครงการนี้ต่อ  
เพราะมีช่วงขาดอยู่สองถึงสามช่วง ช่วงที่ต่ าคือช่วงสระป้าน้อย ท่านภิญโญเป็นห่วงว่าความกว้างจะไม่ได้ 
เราค่อยๆ ท าจากเล็กไปหาใหญ่ ท าใหญ่เลยเดี๋ยวไปบุกรุกที่ชาวบ้าน เพราะท าสูงมากฐานถนนจะเข้าที่
ชาวบ้านเยอะ เดี๋ยวจะมีปัญหา ตอนนี้เราท าให้เป็นรูปโครงสร้างถนนต่อยอดจาก อบจ. ท าแล้ว ตอน
เสร็จใหม่ๆ ใช้งานได้ แต่ระดับไม่พ้น จึงต้องมาเสริมพูนดินบางช่วง อีกเรื่องหนึ่งคือท้ายป่าต่ า เป็น
โครงการที่มีมานานแล้ว ใช้งบประมาณของ อบจ. มีการขุดลอกและท าเป็นถนนไปทางรีสอร์ทได้ สิบล้อ
เขาวิ่งดินกันในช่วงนั้น แต่ท่อหายไปช่วงโครงการที่เขาท า ช่างของเราได้แค่ไปดู แก้ไขแบบไม่ได้ เหมืองที่
ท่านพูดถึง ผมได้ไปส ารวจกับเลขา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 14 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 เหมืองตรงนี้ตัน ตอนนี้ยัง
เป็นรูปทรง ยาวประมาณ 350 เมตร แล้วก็ตัน เขาปิดตัน ไม่รู้ว่าเป็นสาธารณะถึงรีสอร์ทไหม ผมเคยคุย
กับพ่ีจีรวัฒน์ เราอยากจะขุดลอกต่อเนื่องไปถึงสะพานสี่ พ่ีจีรวัฒน์เขาเป็นแค่คนเช่าไม่ใช่เจ้าของ จะต้อง
ขอโฉนดเขามาแล้วต่อยอดโครงการนี้ ระบายน้ า แบ่งน้ าออกสะพานสี่ เราเอาหลักของเราให้อยู่ก่อน ตรง
นั้นก็ส าคัญทางระบายน้ า แต่เรื่องหลักของเรายังไม่จบ 

ตรงรองชาญชัยพูด ตรงกอไผ่ใช่ไหม ผมหมายถึงเลยไปแล้วตรงสามแยก ปลายของคลองโพธิ์แล้ว 
เพ่ือไปเชื่อมคลองทุ่งน้ าตก เป็นสามแยกระหว่างคลองทุ่งน้ าตกกับคลองโพธิ์ป่าต่ าไปชนกัน มีท่อใครไป
ถมเพ่ือรถดินวิ่งข้ามคลองทุ่งน้ าตก ตรงนั้นตัน แต่มีท่ออยู่ สามารถขับมอเตอร์ไซด์ไปฝั่งตะวันออกได้ ทาง 
อบจ. ยังท าไม่ถึงตรงนั้นนะครับ 

มีท่ออยู่จุดตรงจะถึงประตู ทรบ. คลองโพธิ์ โค้งตรงนั้นประมาณสามร้อยถึงสี่ ร้อยเมตร เขาวาง
ตั้งแต่ผู้รับเหมาลง แต่ช่วงที่รถดินมาวิ่งเป็นช่วงหลังโครงการนี้  ที่รู้ ว่ารถดินไปวิ่งเพราะผมไปกับ
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นางเฉลา ผกาแก้ว 
นายก อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายชูชาติ นิลเนตร 
ประธานสภาฯ 

ชลประทาน ส ารวจร่องน้ าถึงรู้ว่าท้ายป่าต่ ามีท่อไปโรงแรมรอยัลวิวรีสอร์ท ชลประทานบอกว่าในพิกัด
ของเรามีท่อระบายน้ า หายไปไหน แต่ตรงนั้นที่เรารู้เพราะโครงการของ อบจ. ในแบบมีวางท่อ 

ให้รองชาญชัยอธิบายไปบางส่วน จะขอเพ่ิมเติม 
โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนพูนดินคันประคองทุ่งน้ าตก ตั้งแต่บริเวณท้าย ทรบ. 

หมู่ที่ 11 ถึงหมู่บ้านฟิชชิ่งปาร์ค หมู่ที่ 13 เพ่ิมแผนไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แต่เราก็มีแผนงานที่
จะพัฒนาตรงนี้หลายอย่าง ได้ท าหนังสือถึง อบจ. เพ่ือขอเครื่องจักร ประสานกับทางทหารด้วย เราไม่
มั่นใจว่าจะได้เครื่องจักรหรือไม่ จึงต้องใส่แผนไว้ ตรงนี้ต้องอธิบายให้เข้าใจ ถ้าได้ก็จะลดค่าใช้จ่าย ลด
งบประมาณไป นี่คือการจัดท าแผนรองรับไว้ก่อน 

คุณภิญโญและคุณจิรกิจที่ถาม 
โครงการที่ 5 โครงการก่อสร้างถนนพูนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 8 (ต่อจากโครงการเดิม) ท่อระบาย

น้ าพร้อมบ่อพัก ที่ท าไม่ชนกับถนนสายหมู่บ้านฟิชชิ่งปาร์คไปหลังเอ้ือ 2 เนื่องจากมีปัญหาในเรื่องของ
พ้ืนที่ที่ไม่ชัดเจน มีผู้อ้างอิงว่าไม่มีทางสาธารณะประโยชน์ ทางเราจึงต้องสืบค้นดู ตอนนี้ได้เอกสารใน
เรื่องเป็นทางสาธารณประโยชน์แล้วจึงมาท าแผนต่อโครงการนี้เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าท่วมขัง ท าถนน
ด้วย จะได้ถนนสัญจรเชื่อมต่อกับโครงการเก่า ใส่รายละเอียดไป 3 เมตร จะมีไหล่ทางข้างละ 50 
เซนติเมตร จะเป็น 4 เมตร ท าระดับให้สโลพ จะไม่สูงเท่าอันเก่าท่ีเสร็จแล้ว 

ท่านสมาชิกหมู่ท่ี 14 ทั้งสองท่านได้สอบถาม 
ยุทธศาสตร์เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการที่ 1 โครงการ

ก่อสร้างว่างท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ 14 บริเวณแยกหมู่บ้านเอ้ืออาทร 2 ต่อเนื่อง
โครงการเดิม เชื่อมต่อถนนผังเมืองสาย ง (พรหมนิมิต) ท่านสมาชิกอยากให้ใส่รายละเอียดในการเชื่อมต่อ 
ดรีมแลนด์ เอ้ืออาทร 1 ตรงนี้ชื่อถูกต้องแล้ว เอ้ืออาทร 1 จะอยู่ข้างป้อมต ารวจ สามารถเชื่อมโยงกันได้ 
เพราะมีบ่อบ าบัดน าเสียอยู่ตรงนั้น ใส่รายละเอียดไปแบบนี้ไม่ต้องแก้ไข การวางท่อที่ท่านสมาชิกถามจะ
เป็นด้านขวา ชื่อโครงการบริเวณแยกหมู่บ้านเอ้ืออาทร 2 รายละเอียดที่ได้คุยก่อนจะเปิดประชุม ตรงนี้
จะได้ประโยชน์เชื่อมต่อกับหมู่บ้านเก่า หมู่บ้านดรีมแลนด์ น้ าจะเชื่อมโยงกัน มีอยู่ในแผน จะออกแบบ
รายละเอียดอีกทีหนึ่ง ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบเพียงเท่านี้ก่อน เวลาจัดท ารายละเอียดจะเพ่ิมมากกว่านี้
เพ่ือที่จะน าเข้าสภาอีกทีหนึ่ง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการที่ 1 
โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหมู่บ้านประเสริฐแลนด์ – บ้านศรี
ไทรทอง – บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 13 ถึงเขตติดต่อเทศบาลนครนครสวรรค์ หมู่ที่ 14 ที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ 13 
สอบถาม ตรงนี้ใส่เป็นแผนนโยบายในปี 62 แต่ถ้าไม่ได้งบประมาณจะน าเข้าสภาแก้ไขแผนได้ 

ท่านอ่ืนๆ ไม่มีอะไรแล้ว มีแต่เสนอแนะต่างๆ ท่านสมาชิกกุณฑลเสนอแนะเรื่องแผนงานการวาง
ท่อ เรื่องการท าโครงการให้บรรจุอยู่ในแผนในเรื่องของการวางท่อระบายน้ า ปัญหาตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่ 
ทางเราก็คิดว่าจะท ายังไงกับน้ าในการเคหะ ในเรื่องการวางท่อต้องดูว่าวางแล้วออกได้ไหม จะต้องประชุม
ฝ่ายบริหารอีกครั้ง โครงการไหนที่สามารถท าได้และไม่มีผลกระทบข้างเคียง การจัดท าโครงการต่ างๆ 
ต้องฝากการประชาคมหมู่บ้านด้วย ตรงไหนตกหล่นฝากบริหารจะเสริมไปให้ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2562 เป็นเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) บางโครงการแต่ละหมู่ยังมีอยู่ หมู่ไหนที่มีความจ าเป็นที่จะต้องท า 
สามารถที่จะดึงแผน โครงการที่อยู่ในเล่มนี้มาท า ทุกโครงการที่อยู่ในแผนเป็นเรื่องส าคัญที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลวัดไทรย์จะต้องมาจัดท างบประมาณแล้วมาพัฒนา ขอชี้แจงรายละเอียดให้กับสภาได้รับ
ทราบเพียงเท่านี้ มีท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมอีกไหมคะ 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญคุณนิเวศครับ 
 



11 
 

 

จ.ส.ต.นิเวศ ชลารักษ์ 
สมาชิกสภาหมู่ 13 
 
 
นายชูชาติ นิลเนตร 
ประธานสภาฯ 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกุณฑล วัดตูม 
สมาชิกหมู่ท่ี 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผม จ.ส.ต.นิเวศ ชลารักษ์ สมาชิกหมู่ที่ 13 ขอฝากฝ่ายบริหาร
ก่อนที่จะท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีต่อไป อยากจะให้เชิญสมาชิก ประชุมนอกรอบก็ได้ เพ่ือจะ
ได้รู้ว่ามีงบประมาณของแต่ละหมู่มีอะไรจัดสรรไปบ้าง ผิดพลาดอย่างใดจะได้แก้ไขได้ ไม่ใช่ข้อบัญญัติ
ออกมาแล้วมาท้วงติงกันแบบนี้ ขอบคุณครับ 

ในระเบียบวาระที่ 4 ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 4.1 
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2562 สมาชิกท่านใด
เห็นด้วยโปรดยกมือขึ้นครับ 

 

เห็นชอบ 27 เสียง 
ไม่เห็นชอบ – เสียง 
งดออกเสียง 2 เสียง 
 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

ประชุมต่อนะครับ 
 

เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
5.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสิ่งรุกล้ าล าน้ าปิง เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่ง ค าสั่ง

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560 และประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ าล าแม่น้ า 
ข้อ 4 (1) กรณีไม่เคยได้รับอนุญาตมาก่อน (ก) หลักฐานแสดงการครอบครองสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ า
อย่างใดอย่างหนนึ่ง ดังนี้ 

ฯลฯ 
3) หนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างจากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอ าเภอแห่งท้องที่ หรือสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ที่ระบุปี พ.ศ. ที่ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ านั้นตั้งอยู่ 

เราต้องตั้งคณะกรรมการชี้เขตเรื่องรุกล้ าล าแม่น้ า จะตั้งก่ีคนดีครับ เชิญท่านกุณฑลครับ 
เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายกุณฑล วัดตูม สมาชิกหมู่ที่ 15 ค าร้องทั่วไปที่ทางฝ่าย    

ผู้ที่มายื่นให้กับสภาแห่งนี้ ผมอยากเรียนอย่างนี้ครับ หลักการรับรองคือเขารับรองว่าสร้างมาก่อน สร้าง
มาเมื่อไรเราไม่มีโอกาสรู้ เพราะฉะนั้นการที่จะไปตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผมเสนอเป็นแนวทางว่าควร
แต่งตั้งสมาชิกที่จะไปเป็นกรรมการคือเอาหมู่บ้านที่อยู่ริมน้ า ผ่านไปมาบ่อย และมองเห็นว่าไหนสร้าง
ก่อนสร้างหลัง จะรู้เพียงว่าคุณสร้างบ้านเสร็จ ย้ายเข้ามาอยู่เมื่อไร หลักฐานบ้านเลขที่ต รงนั้นครับที่จะ
แสดงออกว่าคุณสร้างมาตั้งแต่เมื่อไร อยู่มาตั้งแต่เมื่อไร ไม่ใช่พ่ึงจะสร้างแล้วมาอ้างว่าผมสร้างมานานแล้ว 
ก็คงจะมีสมาชิกที่อยู่ริมน้ าเท่านั้นที่จะทราบ เพราะการขอก่อสร้างริมน้ าเป็นอ านาจหน้าที่เจ้าท่า ที่ผู้
ก่อสร้างจะต้องรู้โดยอัตโนมัติว่าคุณจะต้องขออนุญาต แล้วในเมื่อคุณไม่ขออนุญาตก็ เท่ากับว่าคุณจะมา
ให้สภาแห่งนี้รับรอง การรับรองจะเป็นเอกสารการรับรองที่จะไปอ้างในศาล ซึ่งค าร้องทั่วไปไม่น่าจะเขียน
แบบนี้ครับ เขียนว่ามีความประสงค์จะให้สภารับรองในการก่อสร้างของข้าพเจ้า ซึ่งมีหลักฐานมา
ดังต่อไปนี้ คือ 1. ทะเบียนบ้าน เราก็รู้แล้วครับว่าย้ายเข้ามาตั้งแต่เมื่อไร ก็รู้ว่าสร้างมาตั้งแต่เมื่อไร แต่นี่
ไปบอกว่ารับรองสิ่งก่อสร้างล่วงล้ าล าแม่น้ า เพ่ือข้าพเจ้าฯ จะน าไปเป็นหลักฐานการอุทธรณ์ต่อศาล
ปกครอง เท่ากับว่าเขาจะเอาสภาแห่งนี้ไปซุกหีบว่าคุณจะต้องรับรองนะว่าอันนี้รับรองมาแล้ว สภารู้แล้ว
ว่าเขาจะเอาไปยื่นคัดค้าน ไม่จ าเป็นต้องลงครับ เท่ากับมัดมือตัวเอง แค่ขอให้องค์การบริหารส่วนต าบล
วัดไทรย์รับรองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ าล าแม่น้ า ไม่ต้องมาเพ่ือข้าพเจ้าฯ จะน าไปเป็นหลักฐานการอุทธรณ์ต่อ
ศาลปกครอง ไม่จ าเป็นครับ คราวหลังค าร้องอะไรต้องระวังนะครับ แล้วประธานบอกเรื่องนี้ตอบไม่ได้ 
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นายชูชาติ นิลเนตร 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายภิญโญ ตั้งมั่น 
สมาชิกสภาหมู่ 11 
 
 
 
 
 
 
นายชูชาติ นิลเนตร 
ประธานสภาฯ 
นายวิทยา จันทร์อู่ 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายชูชาติ นิลเนตร 
ประธานสภาฯ 
นายกุณฑล วัดตูม 
สมาชิกสภาหมู่ 15 
 
 

ปิดประชุม ไม่จ าเป็นครับ คุณคนเดียวจะมาให้สมาชิกทั้งสภารับรองในเรื่องของคุณที่ท าผิด คุณท าไมไม่
ไปขออนุญาตก่อนว่าการอยู่ริมน้ าที่คุณจะสร้าง คุณต้องรู้ แต่ในการที่จะเขียนค าร้องหรือการที่เราจะให้
เขาเขียนค าร้องมาไม่ควรที่จะไปผูกมัดสภามากเกินไป ขอบคุณครับ 

คืออย่างนี้นะครับ เรื่องที่เขาปลูกล้ ากัน เราก็รู้กันน้อย เพราะว่านานมากแล้ว มีอยู่แค่สามสี่รายที่
เขียนค าร้องมาที่องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นหมู่ 7 และ 8 ที่จะมาตั้งคณะกรรมการ ผมคิดว่าให้
สมาชิกแต่ละหมู่ของท่านเป็นคณะกรรมการ เขาจะได้รู้ว่าหมู่ของท่านรุกล้ าจริงตอนไหน ปลูกเมื่อไร ท่าน
จะต้องรู้ เชิญคุณภิญโญครับ 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายภิญโญ ตั้งมั่น สมาชิกหมู่ที่ 11 ที่จริงเรื่องเข้ามาที่สภา
เพราะเป็นระเบียบของเจ้าท่าเขาว่าให้ผ่านสภา แต่ทางผู้ที่เสนอควรจะมาชี้แจงข้อกฎหมายให้สมาชิกได้
ทราบบ้าง บางคนไม่เข้าใจเลย แต่เท่าที่ผมทราบ ใครที่ก่อสร้างก่อน พ.ศ. 2537 อันนั้นก็ให้สภามา
รับรอง มีกฎหมายยกเว้นหรืออะไรสักอย่าง เพราะฉะนั้นดูว่าก่อน พ.ศ. 2537 หลังมา พ.ศ. 2538 
2539 ใครมาสร้าง ตรงนั้นไม่ได้ เพราะฉะนั้นใครที่เป็นกรรมการต้องดูว่าใครที่มาขอ มาสร้าง พ.ศ. ไหน 
อบต.เราก าเนิดปี 2540 ผมก็ไม่รู้ว่าให้ตั้งคณะกรรมการหรือเปล่า จริงๆ คนที่รู้ดีคือผู้ใหญ่บ้าน คนที่
ออกบ้านเลขที่ หลักฐานมีอยู่แล้ว ทะเบียนบ้านที่อ าเภอคุณออกมา พ.ศ. อะไร ถ้าคุณอ้างว่าบ้านเลขที่นี้
ผมปลูกมาก่อนแล้วตลิ่งพัง ดู พ.ศ. แล้วย้ายมา แบบนี้พอจะสืบได้ แต่ถ้าไม่มีเลยเป็นไปไม่ได้ 

ผมจะให้ทางเลขาอธิบายเพื่อเป็นแนวทางนะครับ เชิญเลขาครับ 
 
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวัดไทรย์ทุกท่านนะครับ ผมนาย

วิทยา จันทร์อู่ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวัดไทรย์ จากระเบียบวาระที่ 5 เนื่องจากได้มี
ราษฎรของต าบลวัดไทรย์ได้รับผลกระทบจากค าสั่ง คสช. ค าสั่งที่ 32/2560 และประกาศของ
กระทรวงคมนาคม ของกรมเจ้าท่า ในเรื่องของค าสั่งและประกาศ ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนคือผู้ที่สร้าง
บ้านเรือนอยู่ริมน้ า เมื่อได้รับผลกระทบตรงนี้ ระเบียบตัวนี้ ตามประกาศไม่ได้ให้ อบต. เป็นผู้รับรอง ผม
มองว่าเขาให้สภารับรอง เพราะฉะนั้นคนที่จะตรวจได้ก็คือสมาชิกสภา เขาไม่ได้ก าหนดว่าให้เราตั้ง
คณะกรรมการ แต่มุมมองของผม สมมติหมู่ 8 คนเดียวสภาจะเชื่อไหม หรือสภาจะเชื่อเลย หรือคนอ่ืน
เข้าไปตรวจสอบด้วย ผมจึงน าเรื่องนี้เข้ามาสู่สภา เพราะเป็นไปตามประกาศ เขาให้สภาเป็นผู้รับรอง ท่าน
จะรับรองว่าอันนี้ปลูกที่หลังก็ได้ ปลูกก่อนก็ได้ เขาไม่ได้บอกให้รับรองว่าปลูกก่อน อยู่ที่คณะกรรมการที่
สภาจะตั้งไป อย่างที่ท่านสมาชิกพูดว่ามีเรื่อง พ.ศ. เข้ามา ถ้าท่านดูตามประกาศข้อที่ 3 จะระบุชัดเจน 
(1) (2) (ก) (ข) (ค) สิ่งปลูกสร้างเหล่านี้สภาจะต้องตรวจสอบว่าเขาได้ท าตามเงื่อนไขนี้ไหม ในหลักเกณฑ์
ข้อใดข้อหนึ่งนี้ไหม ถ้าเข้าหลักเกณฑ์สภาก็พิจารณาว่าจะรับรองหรือไม่รับรอง ถ้าเข้าหลักเกณฑ์สภาก็
พิจารณาว่าจะรับรองหรือไม่รับรอง เป็นเงื่อนไขค าสั่งทางปกครองที่เขาจะไปร้องต่อสู้ต่อศาล กรมเจ้าท่า
เข้ารับอุทธรณ์หรือไม่รับอุทธรณ์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจะไปร้องต่อศาลเอง การร้อง
ต่อศาลปกครองคือค าสั่งยกเลิกกับให้รื้อถอนมีแค่นี้เอง ไม่มีปรับไม่มีติดคุก ทีนี้ต้องอยู่ในส่วนของสภา 
เพราะว่ากฎหมายก าหนดว่าให้สภาเป็นผู้รับรอง จึงน าเรื่องนี้เข้ามา ผลกระทบคือค าสั่ง คสช.ที่ 32 ซึ่งมี
ปัญหาเรื่องการระบายน้ านั่นเอง อยู่ที่ว่าการตรวจสอบของคณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งหรือไม่แต่งตั้งก็
แล้วแต่ ตอนนี้มีอยู่ 3 รายที่เสนอเข้ามา 

เชิญท่านกุณฑลครับ 
 
เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายกุณฑล วัดตูม สมาชิกหมู่ที่ 15 ผมมีความคิดว่ ามีหมู่ 7 

กับหมู่ 8 สองหมู่ ซึ่งถ้าสภาตั้งคณะกรรมการไป จะมีผลกระทบต่อการเลือกตั้งครั้งหน้าไหม ผมไม่อยาก
ให้เราต้องกระทบกระเทือน แต่ถ้าหากว่าผู้ที่ยื่นค าร้องให้เอาเอกสารหลักฐานมามอบให้กับเลขา แล้ว
น าเข้าสภามาเพ่ือรับรอง จะง่ายกว่า เราพิจารณาตามเอกสารหลักฐานที่เขายื่นมา เสนอไว้แบบนี้ครับ 
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นายชูชาติ นิลเนตร 
ประธานสภาฯ 
นายทวิตย์ มีเสือทอง 
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เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
นายชูชาติ นิลเนตร 
ประธานสภาฯ 
จ.ส.ต.นิเวศ ชลารักษ์ 
สมาชิกสภาหมู่ 13 
 
 
 
 
 
นายชูชาติ นิลเนตร 
ประธานสภาฯ 
นายกุณฑล วัดตูม 
สมาชิกสภาหมู่ 15 
 
นายชูชาติ นิลเนตร 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
นายวิทยา จันทร์อู่ 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 

เชิญคุณทวิตย์ครับ 
 
เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายทวิตย์ มีเสือทอง สมาชิกหมู่ที่ 4 เรื่องแบบนี้ค าร้องไม่น่ามี

เฉพาะหมู่ 7 หมู่ 8 น่าจะมีทั้งต าบล ประกาศให้รู้ทั่วทั้งหมดแล้วเสนอมาที่สภา ให้เขาเขียนค าร้องมา
พร้อมกัน โดยค าสั่งคณะปฏิวัติโดยกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม  แล้วเรามาพิจารณาหรือแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาทั้งต าบล ค าร้องนี้ในวาระอ่ืนๆ ผมขอเลื่อนไปก่อน ให้เข้าวิสามัญครั้งที่ 2 ก็
ยังทัน ผมแนะน าแบบนี้นะครับ ขอบคุณครับ 

จะให้ทางเลขาอธิบายอีกครั้งหนึ่ง เชิญเลขาครับ 
 
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวัดไทรย์ทุกท่านนะครับ ผมนาย

วิทยา จันทร์อู่ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวัดไทรย์ จากประเด็นที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ 4 พูด
เมื่อสักครู่นี้ การที่จะน าเรื่องเข้าสู่สภาต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ คือผู้ที่ได้รับค าสั่งจากกรมเจ้าท่า สั่ง  
รื้อถอนเป็นการเฉพาะราย บางคนได้รับการยกเว้น ได้รับค าสั่งไม่พร้อมกัน จะเอาเข้าทั้งหมดไม่ได้ ไม่รู้
ใครโดนไม่โดน คนไม่โดนก็ไม่ต้องท าอะไร ท าความเข้าใจก่อน 

อย่างนี้นะครับพ่ีทวิตย์ อย่างหมู่อ่ืนก็มีเยอะ แต่ว่าเขาไม่มีหนังสือสั่งมา จึงไม่ได้มาเขียนค าร้องไว้  
เชิญคุณนิเวศครับ 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผม จ.ส.ต.นิเวศ ชลารักษ์ สมาชิกหมู่ที่ 13 ในกรณีอย่างนี้ เจ้า
บ้านเขามีทะเบียนบ้านไม่ใช่หรือ เขาก็น่าจะแสดงต่อศาลได้ หรือตั้งแต่มีหนังสือจากกรมเจ้าท่ามา เขา
ปลูกก่อนหรือปลูกหลังตามค าสั่งนี้ อย่างที่ที่คุณทวิตย์พูดมาเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่ใช่แล้วที่ว่าคนที่อยู่ริมน้ า
จะต้องโดนทุกคนใช่ไหม ในกรณีนี้ที่คนที่เขียนค าร้องเข้ามา เขามีหนังสือแจ้งจากกรมเจ้าท่ามาให้รื้อถอน
แล้ว แต่ไม่มีเอกสารหลักฐานยืนยัน ถึงให้สภารับรอง ใครรู้ช่วยบอกผมทีว่าบ้านที่ไปปลูกริมน้ าเป็นที่ที่ไม่
มีโฉนด สามารถออกบ้านเลขที่ให้ได้หรือไม่ เพราะหลักฐานยืนยันที่ดีที่สุดคือส าเนาทะเบียนบ้านที่คุณไป
ขอจดทะเบียนออกบ้านเลขที่ครั้งแรก ขอบคุณครับ 

 แบบนี้นะครับคุณนิเวศ ที่ริมน้ าบางที่มีโฉนด บางที่ก็ไม่มีโฉนด บ้านที่มีโฉนดผู้ใหญ่บ้านออก
บ้านเลขท่ีให้ ที่ไม่มีบ้านเลขท่ีคือน้ าไหลทรายมูล ไม่มีโฉนด เชิญท่านกุณฑลครับ 

เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายกุณฑล วัดตูม สมาชิกหมู่ที่ 15 ผมว่าอย่างนี้ดีไหมครับ จะ
ให้ทางเลขาหรือทางสภามีหนังสือถึงผู้ที่มายื่นค าร้องให้น าเอกสารที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาอีก
ครั้ง แล้วจึงน าเข้าสภาให้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง วันนี้ผมเสนอขอให้เลื่อนไปก่อน ขอผู้รับรองสองท่านครับ 

1. จ.ส.ต.นิเวศ ชลารักษ์ สมาชิกหมู่ที่ 13 
2. นายสมนึก พุ่มเงิน สมาชิกหมู่ท่ี 11 
ผู้รับรองครบครับ มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ถือว่าเลื่อนไปก่อนนะครับ 
ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ มีผู้เสนอร่างญัตติ คือ จ.ส.ต.นิเวศ ชลารักษ์ สมาชิกหมู่ที่ 13 ผม

จะให้เลขาอภิปรายว่าท าไมไม่เข้าบรรจุในวาระนะครับ เชิญเลขาครับ 
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวัดไทรย์ทุกท่านนะครับ ผมนาย

วิทยา จันทร์อู่ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวัดไทรย์ เนื่องจากมีการเสนอญัตติจากท่าน 
จ.ส.ต.นิเวศ ชลารักษ์ สมาชิกหมู่ที่ 13 เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติต าบลเรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ การเข้า
ด าเนินงานของหน่วยงานภายนอกขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดไทรย์ ในเบื้องต้น หลักการและเหตุผล
เป็นไปตามเงื่อนไขของการเสนอร่าง แต่เหตุที่ไม่น าเข้าเนื่องจากมีกฎหมายหลายฉบับที่ให้โอกาสและ
เรื่องการใช้อ านาจ ผู้เสนอไม่ได้เสนอว่าใช้อ านาจตามกฎหมายข้อใด จะต้องเป็นหน้าที่ของสมาชิกเองใน
การเสนอร่าง จะต้องไปหาอ านาจตามกฎหมายว่าให้องค์การบริหารส่วนต าบลออกกฎหมายได้ตามข้อใด 
ประเด็นต่อมาคือ เรื่องที่ขอมาเรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์ องค์การหรือหน่วยงานภาครัฐ ระเบียบว่าด้วยการ
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นายชูชาติ นิลเนตร 
ประธานสภาฯ 
นายกุณฑล วัดตูม 
สมาชิกสภาหมู่ 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายชูชาติ นิลเนตร 
ประธานสภาฯ 
จ.ส.ต.นิเวศ ชลารักษ์ 
สมาชิกสภาหมู่ 13 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดซื้อจัดจ้างในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอยู่แล้ว ตลอดจนการน าเรื่องเข้าสภาก็เป็นหน้าที่ของสมาชิกที่
จะต้องตรวจสอบยู่แล้ว และขอดูเอกสารได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร สามารถเปิดเผยได้ ไม่ได้
เป็นความลับ กฎหมายได้ให้ไว้หมดแล้ว เราไม่จ าเป็นต้องไปก าหนดหลักเกณฑ์อ่ืนๆ เพ่ิมเติม เพราะ
กฎหมายไม่ได้ให้อ านาจพวกนี้เราไว้ เรื่องที่สอง กรณีหน่วยงานอ่ืน หน่วยงานของรัฐที่จะเข้าด าเนินงาน
ก่อสร้างใดๆ ในพ้ืนที่เรา เราจะขอให้เขาส่งแบบมาให้เราตรวจสอบเพ่ืออะไร เพ่ือแก้ไข เพ่ือให้ค าแนะน า 
เราท าได้ไหม เนื่องจากประเด็นคือ เมื่อหน่วยงานภาครัฐด าเนินการแล้ว ส่วนใหญ่จะท าสัญญาจัดซื้อจัด
จ้างหมดแล้ว เราไม่มีอ านาจที่จะไปแก้ไข แต่เราให้ค าแนะน าได้ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสาร ท่านสามารถขอเอกสารจากหน่วยงานของรัฐที่เข้าด าเนินการได้อยู่แล้ว แต่ในส่วนของ อบต. ที่
ทั้งแจ้งและไม่แจ้ง ตามจริงแล้วกฎหมายก าหนดไว้ไห้แจ้งหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่เข้าด าเนินการในพ้ืนที่ 
โดยให้ไปด าเนินการตามค าแนะน าได้ไหม แต่เราจะไปแก้ไขแบบเขา ตรวจสอบแบบเขา เราไม่สามารถท า
ได้ เนื่องจากกฎหมายไม่ได้ให้อ านาจไว้ อันนี้คือเหตุผลหลักนะครับ ผมขอน าเรียนเพียงเท่านี้ 

ในระเบียบวาระอ่ืนๆ ใครมีอะไรอีกไหมครับ เชิญท่านกุณฑลครับ 
 
เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายกุณฑล วัดตูม สมาชิกหมู่ที่ 15  สิ่งที่ผมเคยเสนอไว้ 

ระเบียบไม่มีให้จริงอยู่ เราจะต้องขอเขา เช่น ก่อสร้างที่ดาด จะต้องมีเหล็กมีอะไร ถ้าเขาแจ้งจะเข้ามาท า
ในพ้ืนที่ตรงนี้แล้วเราไม่มีแบบไม่มีอะไรดู เขาก็จะพูดกลับมาว่า งบ อบจ. ไม่ใช่งบ อบต. ไม่มีสิทธิ์พูด ทั้ง
ที่ความเสียหายเกิดขึ้นกับ อบต. สิ่งที่ผมต้องการคือเท่านี้ หรือว่าการที่ให้เสนอว่าจะซื้อรถสักคันหนึ่ง ถ้า
ระบุว่ารถคันนี้เป็นรถยก มีที่คีบ แล้วเวลาคุณไปเสนอจัดซื้อจัดจ้างก็เอาตรงนี้เข้าไปลงมันก็จบ แต่ถ้าหาก
ว่าตอนเสนอบอกว่ารถ 3000 ซีซี มีกระบะท้ายยก มีไฟด้านบน มีอะไรต่อมิอะไร แต่พอเวลาไปเสนอ
จัดซื้อจัดจ้างอีกที มันมีข้อละเอียดอย่างอ่ืน เหมือนกับการล็อกสเปก บริษัทอ่ืนไม่สามารถเข้ามาเสนอ
ประมูลได้ เพราะเล็กๆ น้อยๆ เราป้องกันตรงนี้ ผมเชื่อว่าฝ่ายบริหารชุดนี้ไม่มี ไม่ได้ท าอย่างนั้น แต่ใน
อนาคตข้างหน้า ถามว่ามีกี่รายที่มาขอดูข้อมูลข่าวสารที่คุณซื้อรถอะไรต่อมีอะไร ตั้งแต่เปิดสภามา ซื้อรถ
ไปกี่คันแล้ว มีใครมาขอดูข้อมูลบ้างไหม ถ้าดูข้อที่ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้อง
พิจารณาเป็น 3 วาระ แต่ที่ประชุมสภาจะอนุมัติให้เป็น 3 วาระรวดก็ได้ แสดงว่าข้อญัตติสภาสามารถที่
จะยื่นได้ ไม่ใช่เฉพาะงบประมาณเท่านั้น เพราะถ้าเป็นงบประมาณต้องผ่านทางฝ่ายบริหาร ญัตติเขาไม่ได้
เสนอไว้อย่างเดียวนะครับ มีญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภากับกิจการร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ผมเชื่อว่า
จะต้องท าได้ เหมือนกับคราวที่แล้วที่รถขยะจัดซื้อไม่ได้ บอกรถเป็นรถเบรกน้ ามัน ไม่มีเบรกลม สมาชิก 
30 คนจะต้องรู้ว่ารถใหญ่เดี๋ยวนี้ไม่มีเบรกน้ ามันแล้ว ก็ไม่ได้ซื้อมาเป็นปี ท าให้เกิดการเสียหาย 

เชิญคุณนิเวศครับ 
 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผม จ.ส.ต.นิเวศ ชลารักษ์ สมาชิกหมู่ที่ 13 เจ้าของญัตติ คือผม
กับท่านกุณฑล วัดตูม ได้คุยกันถึงเหตุการณ์จริงที่เกิดกับผมเอง ผมไปตรวจดูเวลา อบจ. มาลงงาน งาน
ของ อบจ. ที่ออกมาทุกครั้ง ตั้งแต่เขื่อน สร้างไม่นานก็พัง ถนนพูนดิน สร้างไม่นานก็พัง สามล้านบาทใช้
แค่รถแบคโฮจกดินขึ้นมาท าถนนให้เรา จึงได้คุยกันว่าท าอย่างไรให้เรามีสิทธิ์ที่จะเข้าไปตรวจสอบ ผมจึง
ร่างข้อบัญญัติมา บางครั้งเราก็ไม่รู้วิธีการร่างข้อบัญญัติที่ถูกต้องเลย ในระเบียบก็ไม่ได้ห้ามให้เรายื่น
ข้อบัญญัติ การยื่นข้อบัญญัติเข้ามาผมก็ท าถูกต้อง มีผู้รับรองสองคน ความเป็นจริงผมคิดว่าถ้าสภาเอา
เขามาให้สมาชิกได้ทราบกันในสภาถึงหลักการและเหตุผล อย่างของผมมีหลักการและเหตุผลว่าท าไมถึง
เอาเข้าสภา ทางสภาก็น่าจะชี้แจงอย่างที่ท่านเลขาได้ชี้แจงให้ทราบว่าในกฎหมายไม่มีว่าจะให้เราใช้
มาตราอะไร อย่างผมเขียนไว้ว่าอาศัยอ านาจตามความในมาตรา.... แห่งพระราชบัญญัติองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ถ้าเอามาแล้วลองมาคุยกันว่าจะใช้อะไรได้บ้างไหม น่าจะเป็นกรณีศึกษาได้ อย่างที่ท่าน
กุณฑลกล่าวไว้ว่า เราป้องกันการทุจริต ต้องการท างานให้โปร่งใสส าหรับสภา ขอบคุณครับ 
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นายชูชาติ นิลเนตร 
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นายชูชาติ นิลเนตร 
ประธานสภาฯ  
นายภิญโญ ตั้งมั่น 
สมาชิกสภาหมู่ 11 
 
 
 
 
 
นายชูชาติ นิลเนตร 
ประธานสภาฯ 
นายจักรินทร์ ธูปบูชา 
สมาชิกสภาหมู่ 14 
 
 
 
 
 
 
 
นายชูชาติ นิลเนตร 
ประธานสภาฯ 
นางเฉลา ผกาแก้ว 
นายก อบต. 
 
 
 
 
 

เชิญท่านกุณฑลครับ 
 

เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายกุณฑล วัดตูม สมาชิกหมู่ที่ 15 ผมขอถามว่าข้อบัญญัติที่
ของเทศบาลเก็บเงินแต่ละสายเป็นข้อบัญญัติออกมาได้ ถ้า อบจ. จะมาลงงานแล้วเราอ้างว่าเป็น
ข้อบัญญัติของสภา คุณจะต้องแจ้งให้สภาทราบเพ่ือจะลงงาน หรือข้อบัญญัติที่จะซื้อรถ เป็นข้อบัญญัติที่
สภาพร้อมใจกันยกมือแล้วว่าต้องแจ้งรูปแบบ เท่ากับสภาเราจะออกยังไงก็ได้ เป็นท้องถิ่นที่เราจะ
ปกครองตัวเราเอง จะไปอ้างว่าไม่ได้ มันไม่ใช่ครับ ขนาดถนนสายนี้เก็บเงินคันหนึ่งสามบาท คันหนึ่งห้า
บาทยังออกมาได้เลย เขาบอกว่าอันนี้เป็นข้อบัญญัติของเทศบาล แล้วข้อบัญญัติของ อบต. คือคุณจะลง
งานต้องส่งแบบมาให้ อบต. เราไม่ได้ต้องการที่จะไปแก้แบบของเขา แต่ต้องการจะตรวจสอบว่าคุณมาท า
ในพ้ืนที่ของเรา การที่เราจะท าอะไรใหม่กับการที่จะรื้อของเก่าทิ้งเพ่ือท าของใหม่ มันสูญเสียมากกว่ากัน 
ท าได้ครับท่านประธาน ลองหาวิธีดู ขอบคุณครับท่านประธาน 

เชิญคุณภิญโญครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายภิญโญ ตั้งมั่น สมาชิกหมู่ที่ 11 ผมขอพูดในฐานะท่ีผมเป็น

เจ้าของพ้ืนที่เกี่ยวกับการก่อสร้างถนน ขยายถนนสายรังสิโยทัย 1182 นครสวรรค์ - บรรพต ช่วงหาด
ทรายงาม มีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ชาวบ้านร้องเรียนมาตลอด แต่ผมไม่เห็น อบต. จะกระชับผู้รับเหมาหรือ
แขวงทางหลวงให้ด าเนินการดูแลให้ดี ก่อนที่จะเอายางมาลงตรงปั้มน้ ามัน ผมแจ้งไปที่สถานการณ์น้ าถึง
มาท าให้ ทางผู้รับเหมาหยุดงานเนื่องจากตกลงเรื่องประปากันไม่ได้ ถนนสองข้างทางมืดมาก ผมข้องใจว่า
ท าไมเจ้าของพ้ืนที่ คือ อบต. ท าไมไม่ประสานเขาให้มาท าอะไรให้เรียบร้อย ทิ้งเวลามานานจนกระทั่ง
ชาวบ้านร้องเรียนกัน ขอบคุณครับ 

เชิญคุณจักรินทร์ครับ 
 
 เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมจักรินทร์ ธูปบูชา สมาชิกหมู่ที่ 14 ขอสอบถามเรื่องค่าใช้จ่าย

ไฟฟ้าที่โรงออกก าลังกายหมู่บ้านดรีมแลนด์ ตอนประชาคมให้ผมเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องหม้อมิเตอร์ในส่วน
ของตรงนี้ ผมจ่ายค่าไฟฟ้ามาหลายเดือนแล้วด้วยเงินส่วนตัวของผม เดือนนี้ผมจะไปเอาบิลเพ่ือที่จะมา
จ่ายค่าไฟฟ้า ผมถามคนแถวนั้น เขาแจ้งมาว่าในส่วนตรงนี้ อบต.วัดไทรย์ได้น าบิลมา ผมอยากจะถามว่า
ต่อจากนี้ไปทาง อบต. จะเป็นคนจ่ายเองใช่ไหมครับ ถ้าจ่าย ผมจะได้ไม่ต้องมายุ่งในส่วนของตรงนี้ ก่อน
หน้านี้เคยมาปรึกษากับทาง อบต. แล้วบอกว่าไม่สามารถจ่ายค่าไฟฟ้าในส่วนของตรงนี้ได้ ให้ผมกลับไป
ประชาคมเพ่ือให้มีตัวแทนคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบ เมื่อก่อนได้ปรึกษากับท่านปลัดว่ าผมเป็นคน
รับผิดชอบเรื่องการจ่ายค่าไฟฟ้า ใครที่จะมาใช้ในเรื่องของไฟของอะไรก็ต้องมาขอใช้ในเรื่องสถานที่ 
หมายถึงว่าใช้ไฟ ให้มาขอที่ผมไม่ใช่ขอที่ อบต. เพราะ อบต. ไมใช่ผู้ที่จ่ายค่าไฟฟ้า 

 เชิญท่านนายกครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวัดไทรย์ ดิฉันนางเฉลา ผกาแก้ว นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลวัดไทรย์ ขอตอบท่านสมาชิกหมู่ที่ 11 ก่อน ในเรื่องโครงการของกรมทางหลวงขยายสี่
เลนส์ เราเป็นหน่วยงานของรัฐ การประสานทางหนังสือก็ได้ ภายในก็ได้ ในส่วนของเราได้ประสาน
ภายใน เราโทรศัพท์บอกช่างพรเทพตลอด พอวางท่อควอตซ์ข้ามแล้วดินยุบ ประสานก่อนที่จะมีการลง
เฟส ดูจากโทรศัพท์ได้ จะมีเบอร์ เราประสานวันนี้แล้วพรุ่งนี้มาท า ไม่ใช่ อีก 2 วัน มีเหตุพอดี ส่วนเรื่ อง
ของไฟ ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุเราได้ประสานให้เข้ามาดู ช่างคุมงานของโครงการนี้อยู่ลพบุรี เราก็ไม่เข้าใจ
ว่าท าไมไม่เอาช่างแขวงนครสวรรค์คุมงาน หรือไม่แขวงกับแขวงก็ประสานกันให้มาช่วยดูหน่อย ป้ายไม่มี 
ไฟไม่มี พอเกิดอุบัติเหตุ โทรศัพท์มาเลยผมก าลังประชุมที่แขวงนครสวรรค์ สั่งเกรดเดอร์มาแล้ว เรื่องไฟ
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นายจักรินทร์ ธูปบูชา 
สมาชิกสภาหมู่ 14 
นางเฉลา ผกาแก้ว 
นายก อบต. 
นายชูชาติ นิลเนตร 
ประธานสภาฯ 
นายจักรินทร์ ธูปบูชา 
สมาชิกสภาหมู่ 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายชูชาติ นิลเนตร 
ประธานสภาฯ 
นายจักรินทร์ ธูปบูชา 
สมาชิกสภาหมู่ 14 
 
 
 
 
นายชูชาติ นิลเนตร 
ประธานสภาฯ 
นายกุณฑล วัดตูม 
สมาชิกสภาหมู่ 15 

จะให้ติดตั้งให้ไวเลย ที่พูดคืออยากจะให้สภารู้ว่านายกไม่ได้เฉย ในพ้ืนที่ไม่ใช่โครงการเราก็จริง  แต่อยู่ใน
พ้ืนที่เรา ส่วนเรื่องของสมาชิกหมู่ที่ 14 หม้อไฟอันนั้นเป็นหม้อไฟของ อบต.วัดไทรย์ ท่านสมาชิกหมู่ 14 
มีความหวังดี จะช่วยดูแล แต่บางครั้งเวลาที่เขาใช้ไฟออกก าลังกาย บางกลุ่มเขาใช้ไฟไม่ได้ ซึ่งเขามา
หาทางนายก เราบอกว่าใช้ได้ เป็นไฟของ อบต.วัดไทรย์ ไฟที่อยู่ในสนามเราท าเพ่ือส่งเสริมให้คนออก
ก าลังกาย สามารถใช้ไฟได้ เขาบอกว่าทางสมาชิกเป็นผู้ควบคุม เรื่องไฟท่านไม่ต้องมารับผิดชอบ เพราะ
เป็นหม้อของ อบต. เขาต้องเรียกเก็บกับ อบต. ทาง อบต.จะรับผิดชอบ ด้วยความหวังดี จะฝากให้ดูใน
เรื่องของการจัดงานต่าง จะใช้ไฟต้องแจ้ง อบต. ทราบ เขาต้องมามีค่าใช้จ่ายตรงนี้ แต่การออกก าลังกาย
ไม่ต้อง อาคารนี้เป็นอาคารที่ใช้งบประมาณของ อบต. หม้อไฟก็เป็นหม้อของ อบต. ซึ่งการไฟฟ้าจะต้อง
มาเรียกเก็บกับเราอยู่แล้ว เวลาเก็บเขาไม่ได้หยิบบิลมานะค่ะท่านประธาน จะพิมพ์ออกมาเลยว่าหม้อ
เลขที่นี้นั้น มาทีสองหน้ากระดาษ หลายหมื่นบาท ทั้งหมดเลย ไฟฟ้ารายทาง ไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟอะไร
ต่างๆ เขาก็จะเก็บ แจ้งให้ทราบว่าท่านก็ไม่ต้องแล้ว 

ผมขอถามนายกครับ แล้วหลายเดือนท่ีผ่านๆ มา ที่เขาออก เป็นเพราะอะไรเขาถึงออก 
 
ต้องไปตรวจสอบว่าเราออกหรือเขาออก เพราะบิลมาแบบเหมือนรวมกันมาเลย แล้วมารู้ว่าท่าน

สมาชิกออก ต้องขอตรวจสอบก่อน 
 เชิญคุณจักรินทร์ครับ 
 
 เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมจักรินทร์ ธูปบูชา สมาชิกหมู่ที่ 14 เอาอย่างนี้นะครับ เริ่มตั้งแต่

ผู้รับเหมาจะส่งในส่วนของหลังคาคลุม ก่อนที่จะส่งงานให้ อบต. รับงานงวดสุดท้าย ผมได้เข้ามาประสาน
ว่าใครจะมาจ่ายค่าไฟ ได้รับค าตอบว่า อบต. ไม่มีนโยบายที่จะจ่ายในเรื่องของตรงนี้ แล้วให้กลับไป
ประชาคมเพ่ือที่จะหาผู้รับผิดชอบตรงนี้ ผมจึงกลับไปประชาคม ทางชาวบ้านให้ผมเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
ในเรื่องตรงนี้ หลังจากนั้นผมได้มาสอบถามอีกว่ายังไง หมู่ 13 เขาก็จ่ายเอง ผมคุยกับพ่ีประสาธน์ ได้รับ
ค าตอบแบบนี้ ก็เป็นคุณรับผิดชอบเรื่องน้ าเรื่องไฟ จะท าอะไรก็ต้องมาขอเรื่องไฟ ผมก็จ่าย บิลตั้งแต่
เดือนแรกของการใช้ไฟในส่วนของตรงนั้น อบต. ไม่เคยเข้าไปดู ไปเก็บบิล ผมเป็นคนไปเอาบิลแล้วไป
จ่ายเงิน ถ้า อบต. จ่าย แล้วท าไมไม่ไปเอาบิลตั้งแต่เดือนแรก หลังคาท ามากี่เดือนแล้วครับ ถ้า อบต. จะ
จ่ายจริงท าไมไม่เข้าไปประสานหรือขอใช้จ่ายกับทางไฟฟ้า หม้อเป็นชื่อของ อบต. ซึ่งตอนแรกผมถาม
แล้วว่าเงินในส่วนตรงนี้ ไฟในส่วนของการใช้อาคาร ใครจะเป็นคนจ่าย ได้รับค าตอบว่า อบต. ไม่มี
นโยบายที่จะไปจ่ายในส่วนของตรงนี้ คุณต้องแต่งตั้งเพ่ือที่จะหาคนรับผิดชอบ 

คืออย่างนี้นะครับคุณจักรินทร์ ผมฟังจากท่านปลัดเมื่อสักครู่ คือค่าไฟในเรื่องงานเลี้ยงอะไรพวกนี้ 
ทาง อบต. จะไม่รับผิดชอบ ถ้าในกรณีของกีฬา อบต. สามารถออกได้หมด 

แล้วท าไมตอนแรกไม่พูดแบบนั้น ขออนุญาตท่านนายกเลย พูดมาว่าทางสมาชิก ไม่รู้ว่าเป็นผม
หรือเปล่า บอกว่าไม่ให้ไปใช้ไฟในส่วนของตัวอาคารที่จะเต้นในส่วนของการออกก าลังกาย ผมไม่เคยพูด
ครับ ผมบอกว่าถ้าในส่วนของตรงนี้มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของไฟ ตอนนี้ผมยังรับในเรื่องของค่าใช้จ่ายไฟอยู่ 
ถ้าสองสามร้อยบาทผมยังสามารถจ่ายได้อยู่ แต่ถ้าเกินมากขึ้นไป เพราะการออกก าลังกายในหมู่บ้านผม
อาทิตย์ละ 2 วัน แต่ถ้ามาออกทุกวัน ค่าใช้จ่ายมันจะเพ่ิมมากขึ้น ผมก็ให้ค าตอบกับเขาว่าไม่เป็นไร จะ
ออกก็มาออก แต่ถ้ามีค่าไฟเพ่ิมมากข้ึนก็ต้องมาคุยกัน ผมไม่ได้ห้าม จะห้ามเขาท าไม ไม่ใช่บ้านผม 

เดี๋ยวนะครับ เชิญท่านกุณฑลครับ 
 
เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายกุณฑล วัดตูม สมาชิกหมู่ที่ 15 ผมว่าเรื่องนี้เดี๋ยวเราไปหา

ข้อยุติกันก่อน แต่ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่า หมู่บ้านการเคหะตั้งแต่ขอมาตรน้ ามา ผมจ่ายค่าน้ ามา
ตลอดจนกระทั่งเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้าน จ่ายมาตลอดเป็นสิบปี ไปหาค าตอบกันเอง แต่ก่อนนี้เทศบาลจะส่ง
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นายชูชาติ นิลเนตร 
ประธานสภาฯ 
นางเฉลา ผกาแก้ว 
นายก อบต. 
 
 
นายชูชาติ นิลเนตร 
ประธานสภาฯ 
จ.ส.ต.นิเวศ ชลารักษ์ 
สมาชิกสภาหมู่ 13 
 
 
 
นายชูชาติ นิลเนตร 
ประธานสภาฯ 
นายภิญโญ ตั้งมั่น 
สมาชิกสภาหมู่ 11 
 
 
นายชูชาติ นิลเนตร 
ประธานสภาฯ 

บิลมาให้ผม ชื่อของ อบต. แล้วตอนหลังส่งมาที่ อบต. เอาบิลมาให้ผม ผมก็ไปจ่ายอีก ขอบคุณครับ 
เชิญนายกครับ 
 
เป็นอันเข้าใจแล้วนะค่ะ ถ้าออกก าลังกาย อบต. ดูแล อาคารใช้งบประมาณ อบต. หม้อไฟ อบต. 

อบต. ต้องเข้าไปดูแลเพ่ือการส่งเสริมการออกก าลังกายของพ่ีน้องในชุมชน ส่วนที่ผ่านไปแล้วจะ
ตรวจสอบ นายกยังสงสัยว่าเวลาคลังเสนอบิลค่าไฟมา เขาไม่มีบิลมา จะรันมาเลยหม้อนี้นั้น เราไม่เคย
เก็บบิลมาดูเลย ทางไฟฟ้าส่งมาทีเดียว 2 แผ่น มาเก็บเงินที่ อบต. จะซ้ าหรือไม่ซ้ าจะลองดูอีกที 

เชิญคุณนิเวศครับ 
 
เมื่อสักครู่ที่คุณจักรินทร์พูดว่าหมู่ 13 จ่ายเงินเอง ที่จริงหมู่ 13 ไม่ได้เสียค่าไฟนะครับ เมื่อก่อนมี

นโยบายลานกีฬาต้านยาเสพติด จึงท าเรื่องขอหม้อไฟลานกีฬาต้านยาเสพติด มีหมู่ 5 , 11, 13 ที่ได้ไฟ
ฟรี พ่ีประสาธน์ก็พูดไม่ถูกว่าหมู่ 13 ต้องเสียค่าไฟเอง ที่เขาพูดอาจจะเป็นห้อง สสมช. ผมนี่เอง เมื่อก่อน
ผมเป็นคนขอค่าไฟ แล้วเอาเงินกองทุนหมู่บ้านมาจ่าย ตอนนี้ทางหมู่บ้านเสียเอง แต่เรื่องของลานกีฬาทุก
จุดในหมู่ 13 ใช้ไฟฟรี ขอบคุณครับ 

เชิญคุณภิญโญครับ 
 
บางทีนายกอาจพูดสับสนเรื่องหม้อไฟ ไฟกีฬาฟรีอยู่แล้ว ของหมู่ 14 บางครั้งก็ใช้เต้น ร าวง ใช้

งานบ้าง ส่วนที่ใช้งานก็ต้องใช้ไฟ แล้วถ้าขออนุญาตมันเป็นไปได้หรือ ในเมื่อไม่ได้ใช้งานของส่วนรวม 
อย่างคนที่มาขอใช้บริการที่ อบต. ต้องเสียค่าธรรมเนียมอะไรไหม ของหมู่ 11 จ่ายเองมาตลอด ผมไม่
เข้าใจว่ามีจ านวนหม้อมาเป็นแถว แล้วทางคลังจ่ายหมดหรือ ถ้าจ่ายหมดก็ไปซ้ าซ้อนกันสิ ไปตรวจดู 

ก็คงจะพอสมควรแล้วนะครับ วันนี้ผมต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่มาประชุมพร้อม
เพรียงกัน วันนี้ผมขอปิดการประชุมครับ 

 

ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 
จ.ส.อ.      วโิรจน์   จันทร์จ าลอง ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(วิโรจน์   จันทร์จ าลอง) 
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
(ลงชื่อ)  ปรานอม   วงษ์จันทร์   ผู้ตรวจรายงานการประชุม  (ลงชื่อ)   สมนึก   พุ่มเงิน        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    (นางสาวปรานอม   วงษ์จันทร์)            (นายสมนึก   พุ่มเงิน) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 (ลงชื่อ)  วิทยา   จันทร์อู่  ผู้จดรายงานการประชุม 
(นายวิทยา   จันทร์อู่) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวัดไทรย์ 
 

 ที่ประชุมรับรองเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่   13   เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ. 2562 
 

 (ลงชื่อ)   ชูชาติ   นลิเนตร 
(นายชูชาติ   นิลเนตร) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวัดไทรย์ 


